



บันทึกเปิดผนึก
ถึง
รองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป



รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป หรือที่
พวกเราเรียกขานกันจนติดปากว่า อาจารย์เทอด นั้นเป็นคนมีพื้นเพ เกิดที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตระกูลที่มีชื่อเสียง ได้รับการศึกษาเบื้องต้น
ที่ดี มีโอกาสได้เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี ทางด้าน
สัตวแพทย์ ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นได้ไปช่วยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ดำเนินการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์จนสำเร็จ หลังจากนั้น
จึงได้มาดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2544



ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อเดือนตุลาคม 2552 และ อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาปีเศษ จึงได้ลาออก ด้วยเหตุผลทางสุขภาพเมื่อเดือน ธันวาคม 2553 จากนั้น ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอดจนถึงปี 2562

ในขณะที่อาจารย์เทอด มาดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นครั้งแรกนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังอยู่ในระยะเวลาแรกเริ่ม ของการก่อตั้งมาได้เพียง 3 ปี การดำเนินการต่างๆจึงถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเริ่มต้น มีปัญหา มีอุปสรรคที่ท้าทายให้ทำทุกวัน ในเวลานั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้บริหารระดับสูงไม่กี่คน สำนักวิชาที่มีเพียง 4-5 สำนักวิชา นักศึกษาก็มี จำนวนเรือนร้อย ยังไม่ถึง 1,000 คน สถานที่ทำงานก็ยังเป็นอาคารชั่วคราว ทุกคนที่มาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ หรือพนักงานทุกคน มีความ มุ่งมั่น ท่วมเทในงาน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เหมือนพี่น้อง ยึดถือ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ประโยชน์ส่วนตน และทรัพย์สินเงินทอง เป็นเรื่องรอง งานทุกอย่างร่วมมือร่วมใจกันทำด้วยกันเหมือนกับการลงแขก ในทุกเรื่อง งานการต่างๆที่ว่ายาก จึงสำเร็จลงด้วยดีในที่สุด วัฒนธรรม การทำงาน แบบสามัคคี ร่วมใจ ไม่เกี่ยงงอน ว่าจะเป็นที่ของตนหรือไม่ ก็อาสารับทำร่วมกัน จนงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คำว่า *งานนี้ไม่ใช่ หน้าที่ของตน เป็นงานคนอื่น* จะไม่มีอยู่ในความนึกคิดของคนรุ่นนั้นเลย พฤติกรรมดังว่านี้ ได้กลายเป็นวัฒนธรรมประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตราบเท่าทุกวันนี้



อาจารย์เทอด มีบุคลิกภาพ ที่เห็นได้ชัด คือ เป็นคนใจเย็น สุภาพ เป็นมิตรกับทุกคน ใช้งานไฟเราะ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์โกรธให้ใครเห็น ไม่ได้มีลักษณะเป็นคนที่ทำงานแบบ *เข้มงวด ดุเดือด รุนแรง* แต่ภายใต้ บุคลิกภาพที่ว่านี้ อาจารย์เทอด ก็มีคุณลักษณะที่สำคัญที่เป็นคุณต่อ การทำงานอีกหลายประการคือ ความพร้อมที่จะร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไข ความ ทุ่มเทเสียสละ ความมีระเบียบวินัย ความเคารพกฎเกณฑ์กติกาของ มหาวิทยาลัย ให้ความเคารพ และนับถือผู้บังคับบัญชา ด้วยความจริงใจ ไม่เคยปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ทักท้วงด้วยความหวังดี อาจารย์เทอด เป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นเลิศ ไม่ว่าจะอยู่ใน ฐานะตำแหน่งใดก็ตาม ก็จะทำให้ความเคารพ นับถือ และแสดงออกกับผู้ที่เคย มีบุญคุณกับตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงใย ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด จึงเป็นที่รักของคนทั่วไป โดยรวมแล้ว อาจารย์เทอดจึงเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เป็นผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และไว้วางใจได้ เป็นเพื่อนร่วมงานที่พร้อมจะเดิน ไปด้วยกันในทุกที่

อาจารย์เทอดทำงานอยู่กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่ ปี 2544 ถึงปี 2562 หลังจากนั้น ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายจนกระทั่ง ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ถือได้ว่า อาจารย์เทอด เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมบุกเบิกสร้างมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ได้มีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านต่างๆ ร่วมกับอธิการบดี และ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ผ่านร้อนผ่านหนาว มาด้วยกัน ด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ จึงนับเป็นผู้มีคุณูปการที่สำคัญ คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมควรได้รับการจารึก และจดจำไว้ ตลอดไป





อาจารย์เทอด อาจไม่ได้อ่านบันทึกฉบับนี้ แต่ขอให้ได้รับรู้ ไม่ว่า
จะด้วยวิถีใดก็ตามว่า พวกเราทุกคน ทุกหมู่คณะ ที่ได้ทำงาน ได้รู้จัก
คุ้นเคยกันมานานกับอาจารย์เทอด ยัง ระลึกถึง และจดจำ ในคุณงาม
ความดีต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้เคยกระทำไว้อยู่เสมอ ความผูกพันระหว่างกัน
มิได้สิ้นสุดไปตามสภาวะของรูปสังขารแต่อย่างใด

ด้วยความระลึกถึง และด้วยความทรงจำอันดีที่มีต่อกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และมวลมิตรของ อาจารย์เทอด เทศประทีป ทุกคน

1 สิงหาคม 2563

